

สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- อดีตลูกจ้างป่าไม้ลอบตัดไม้ส่งจีน (ข่าวสด ๒๒ มิ.ย. ๖๖ หน้า ๑๔)
- รัฐผนึกชุมชน ปกป้องผืนป่าไม่มีค่าของไทย (ฐานเศรษฐกิจ ๒๒-๒๔ มิ.ย. หน้า ๑๘)

สื่อออนไลน์

- ‘กมธ.วุฒิสภา’ หนุนคืนชีพ ‘สู่วิกฤติโลกร้อน-แก้ปัญหาที่ทำกินยั่งยืน (แนวหน้า ๒๐ มิ.ย. ๖๖)
www.naewna.com/local/738654
- “ศุภาลย์” แท้ก็ทีมพนักงานหัวใจสีเขียว ‘สร้างดี’ ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนโคราชต่อเนื่องปีที่ ๒ (สยามรัฐ ๒๑ มิ.ย. ๖๖) <https://www.siamturakij.com/news/57890%E0%B8%BD%E0%B8%BD%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%>
- สะเก็ดล้านนา ติดตามผลการดำเนินงาน (แนวหน้า ๒๑ มิ.ย. ๖๖) www.naewna.com/local/738631
- บุคคลไม่ทราบ เข้าแผ้วถางป่าชุมชนห้วยห้อมเชียงแสน ชาวบ้านหวั่นกลัวแอบไปออกสิทธิ์ (๗๗ ข่าวเด็ด ๒๑ มิ.ย. ๖๖) www.77kaoded.com/news/big/2449435

อดีตลูกจ้างป่าไม้ลอบตัดไม้ส่งจีน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง จ.เลย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถลักลอบตัดไม้ในพื้นที่บ้านศรีศกคา หมู่ที่ 3 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย จึงนำเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ อส. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (พรส.) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ๗ (ผาขาว) เข้าตรวจสอบพื้นที่

พบกำลังมีการตัดไม้ในบริเวณดังกล่าว โดยตัดต้นขนาดใหญ่ขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 60-70 ซม. ความยาวของลำต้นไม่น้อยกว่า 30 เมตร ถูกตัดโค่นล้ม 8 ท่อน ปริมาตร 22.452 ลูกบาศก์เมตร พบตอไม้ต้นขนาด 5 ต้น ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายสิบต้น พบนายพิสนุ คาแก้ว อายุ 40 ปี อยู่หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง กำลังจะตัดอีกต้น ไม้ขนาดใหญ่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ โดยสารภาพว่า ตนเคยเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้ และก็เป็นคนตัดไม้ขนาดใหญ่จะนำไปขายต่อให้กับคนจีน เนื่องจากมีมอเตอร์ไซด์เข้ามา จึงมาขอซื้อต้นขนาดใหญ่ที่กำลังตัดอยู่จากนายสันติ พันซัง อายุ 54 ปี อยู่ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง เป็นต้นไม้ในพื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ 5350 เล่ม 54 หน้า 50 เนื้อที่ดิน 7-0-03 ไร่ โดยตกลงซื้อต้นละ 1 หมื่นบาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ๗ (ผาขาว) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่าไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดโค่นอยู่นอกเขตโฉนดที่ดินของนายสันติ พันซัง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายพิสนุ และนายสันติ พร้อมทั้งข้อหา 1.ร่วมกันกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 11 ชูานทำไม้หวงห้าม (ไม้ยางนา) โดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ร่วมกันกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 69 ชูานมีไม้หวงห้าม (ไม้ยางนา) อันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยประทับตรา โดยนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูกระดึง เพื่อดำเนินคดีต่อไป



> แศทรีนา บอรรีมิโอ

> อ้อมจิตร เสนา

รัฐฉันทน์กชุมชน ปกป้องผืนป่าไม้มีค่าของไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีป่าไม้พะยุงที่สมบูรณ์ แต่จากสถิติย้อนหลัง 8 ปีระหว่างปีพ.ศ. 2553-2561 พบว่า ไม้พะยุงถูกลักลอบตัดไปถึง 6,100 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่สนามฟุตบอลของสนามกีฬาแห่งชาติ คิดเป็นมูลค่าถึง 3,000 ล้านบาท ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่าการค้าไม้ไปยังประเทศจีนมีบทบาทสำคัญต่อการลักลอบตัดไม้ในภูมิภาคนี้

อย่างไรก็ตาม การปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มงวด โดยข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติพบว่า ปี 2552-2557 มีการดำเนินคดีกับการลักลอบตัดไม้พะยุง 4,450 จำนวนคดี คิดเป็น 51,100 ท่อน จากผู้ต้องหา 2,827 คน ประกอบกับพื้นที่ป่าที่ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ของพื้นที่เดิม ทำให้สถิติการนำเข้าไม้จากจีนลดลง แต่ความต้องการไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 70% เป็น 90% จึงเป็นแรงกดดันต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว UN-REDD ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อต่อต้านกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการค้าไม้ที่ยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ถือเป็นการช่วยปกป้องและอนุรักษ์ไม้พะยุงให้อยู่ในป่าของประเทศอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

ป่าชุมชนบ้านแปดอ้อม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าที่อยู่ในเขตสามเหลี่ยมมรกต ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทย กัมพูชาและลาว จึงถูกเลือกเป็นโครงการต้นแบบที่ภาครัฐและชุมชนสามารถร่วมมือกันในการปกป้องและบริหารจัดการป่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการค้าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งจะอนุรักษ์ป่าไม้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

“แคทรีนา บอร์โรมิโอ” เจ้าหน้าที่โครงการและการสื่อสารโครงการสิ่งแวดล้อม

แห่งสหประชาชาติ(UNEP)กล่าวว่า โมเดลบ้านแปดอ้อมจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่ลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยุง ขณะเดียวกันยังมีการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้อง NCAPS ดาวเทียม SEPAL แอปพลิเคชัน พิกซ์ไฟร์ และ e Tree เข้ามาช่วยตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยุงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“บ้านแปดอ้อม เป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในการปกป้องพื้นที่ป่าจากการถูกทำลาย หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือการลักลอบตัดไม้ชาวบ้านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันพิกซ์ไฟร์ได้ทันที” แคทรีนา กล่าว

ด้าน “อ้อมจิตร เสนา” นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้กล่าวว่า กรมป่าไม้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจจับผู้กระทำผิด เช่น แอปพลิเคชัน พิกซ์ไฟร์ ระบบการลงทะเบียนต้นไม้ e-Tree รวมถึงระบบกล้อง NCAPS ที่ใช้ในการตรวจจับผู้ต้องสงสัย รวมถึงใช้โดรนในการบินตรวจสอบพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ได้อย่างทันที่

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลของ SEPAL ยังสามารถแสดงให้เห็นพื้นที่ที่สูญเสียต้นไม้ปกคลุมที่เกิดจากการรุกรานพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในบริเวณรอบป่าอนุรักษ์อีกด้วย ●

กมธ.วุฒิสภา'หนุนคืนชีพ'โรงเรียนป่าไม้แพร์'สู้วิกฤติโลกร้อน-แก้ปัญหาที่ทำกินยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566, 20.24 น.

กมธ.การอุดมศึกษา วุฒิสภา หนุนคืนชีพ “โรงเรียนป่าไม้แพร์” สู้วิกฤติโลกร้อน ผนิกเครือข่ายจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ “เอลนีโญ-ลานีญา” ชู 3 ฤกษ์แจสำคัญสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ทำกินชาวบ้านอย่างยั่งยืน

19 มิถุนายน 2566 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวถึง “การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่” ว่า เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมามีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ระหว่าง กรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายอภิชาติ กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญ และเทรนด์ของโลกมุ่งไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ขณะที่ใกล้ตัวเราประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบเรื่องเอลนีโญ ลานีญา ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้น ซึ่งหากมองย้อนไปในอดีตสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยคือไม้สัก รองลงมาคือข้าวและสตึก โดยโรงเรียนป่าไม้แพร์ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสอนข้าราชการ เปิดทำการมา 36 ปี มีนักเรียนทั้งหมด 36 รุ่น และปิดตัวลงในปี 2536 การกลับมาของโรงเรียนป่าไม้แพร์ในชื่อ “สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่” เกิดจากประเด็นสำคัญคือการตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอีกประเด็นคือการสร้างความต่อเนื่องของโรงเรียนป่าไม้และส่งต่อความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการมีป่าไม้สมบูรณ์มีประโยชน์มากมายในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำป่าอากาศ แต่ในอีกมิติหนึ่งเมื่อพื้นที่ป่าสมบูรณ์ป่ามีมาก ชาวบ้านยากจน ผกผันกันมีพื้นที่ป่ามากๆ สำหรับชุมชนสำหรับสังคมเป็นเรื่องดี แต่ชาวบ้านในพื้นที่ลำบากไม่สามารถไปต่อยอดเรื่องของวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่คู่กันได้ ตัวอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แต่แม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่า 85 % จัดว่ามากที่สุด มีพื้นที่ราบอยู่ 15 % ดังนั้นจึงไม่มีที่ทำกินทางการเกษตร ที่แพร่ก็เช่นเดียวกัน ป่าสมบูรณ์ประมาณ 70 % พื้นที่ที่ราบมีน้อย จังหวัดแพร่จึงจนเป็นอันดับสองของภาคเหนือ เป็นปัญหาที่มองไม่ค่อยเห็น เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป การมีพื้นที่ป่ามากขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าต้องไม่ให้บุกรุกป่า ไม่ให้ไปอยู่ในป่า ทั้งที่จริงแล้วมีวิถีทางการใช้ชีวิตร่วมกับป่าชุมชนได้ ซึ่งประเด็นนี้จะต้องคลี่คลายต่อยอดกันต่อไป



กรมการศึกษานอกโรงเรียน กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ เป็นการแก้ปัญหาด้วยแนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ซึ่งมีกฎหมายให้ทำได้ จากพ.ร.บ. ป่าชุมชน เมื่อปี 2562 ที่ยอมให้คนอยู่กับป่า ได้ประโยชน์จากป่าได้ อาหารการกินเอามาจากป่าได้ การกลับมาของโรงเรียนป่าไม้ จึงไม่ได้เป็นการกลับมาแล้วสอนข้าราชการ แต่เป็นการแสวงหานวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน รวมถึงการดูแลป่าให้สมบูรณ์ไปด้วย โดยจะทำ 3 เรื่องใหญ่ เรื่องแรกคือการสร้างเครือข่าย โดยการเซ็น MOU ที่ผ่านมานี้ ก็คือการสร้างเครือข่าย อันนี้เครือข่ายภาครัฐเริ่มก่อน และจะมีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ต่อมาคือการทำงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยขณะนี้เริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และจะขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

ส่วนเรื่องสุดท้ายคือถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการในพื้นที่ เราต้องการหลักสูตรในพื้นที่เพื่อสร้างคน สร้างประชาชนที่อยู่กับป่า สมมติว่ามีป่าชุมชนขณะนี้ทั่วประเทศ 12,000 ป่าตามกฎหมาย ที่แพร่มี 300 กว่าป่า ในป่าชุมชนจะมีชาวบ้าน แกนนำชาวบ้านเป็นคณะกรรมการบริหารป่าชุมชน แห่งหนึ่งก็จะมีสัก 10-12 คน แต่นับตั้งแต่ปี 2562 มาเราไม่มีงานวิจัยด้านป่าชุมชนเลย ขณะนี้กำลังเริ่มทำ ถ้าทำสำเร็จเฉพาะที่แพร่ 300 ป่า ก็มี 3,000 คน และ 3,000 คนนี้จะไปเติมองค์ความรู้ได้จากโรงเรียนป่าไม้ที่สร้างขึ้นมา คนเหล่านี้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปจะได้รับความรู้ผ่านการอบรมเรื่องอยู่กับป่าอย่างไร การบริหารจัดการป่าชุมชน อาหารจากป่า การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีงานวิชาการมารองรับ

“แนวทางดำเนินการที่เริ่มทำไปแล้วตั้งแต่ต้นเริ่มเป็น ส.ว.ใหม่ๆ คือเริ่มจากที่โรงเรียนป่าไม้มีคูเมืองเก่าแต่น้ำเน่าเสีย นายก อบจ.แพร่ ได้นำน้ำจากแม่น้ำยมให้ไหลเข้ามาแม่น้ำสาขา ล้อมรอบประตูเมือง และโรงเรียนป่าไม้อยู่ในส่วนหนึ่งของประตูเมือง ดังนั้นตอนนี้จึงกลายเป็นลำน้ำสวยงาม ต่อมาคือการปลูกป่าในเมือง ทายอดปลูกแล้ว โดยเฉพาะในโรงเรียนป่าไม้ และจะทำโรงเรียนป่าไม้ซึ่งมีพื้นที่ 40 กว่าไร่ในใจกลางเมืองให้เป็นปอดของเมือง และเป็นสถานที่สนทนาการ และสุดท้ายคือการปรับปรุงทำพิพิธภัณฑ์เรื่องป่าและการป่าไม้ โดยใช้อาคารโบราณอายุร้อยกว่าปีที่เอเชียทีคยกให้ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงโดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” นายอภิชาติกล่าว



สมาชิกวุฒิสภา กล่าวด้วยว่าอีกด้านหนึ่งคือการทำวิจัยที่ป่าชุมชนที่บ้านบุญแจ่ม อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่ เป็นหลักสูตรป่าชุมชนเพื่อจะมาบรรจุไว้ในการเรียนการสอน ซึ่งตั้งเป้าจะเปิดสอนภายในสิ้นปีนี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียน 7 วัน โดย 5 วันเรียนทฤษฎีที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ และอีก 2 วันไปดูป่าชุมชนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ก็คือป่าที่บ้านบุญแจ่ม ส่วนที่กำลังทำต่อคือการปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มาเน้นเรื่องป่าชุมชน เรื่องทรัพยากรเกี่ยวกับป่า ทบพทวนการวางยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าฯแพร่ ท่านรับไป ส่วนทางกรมป่าไม้ก็กำลังทำข้อเสนอของงบประมาณในปี 2567 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนในส่วนจำเป็นบางเรื่อง เช่น ห้องแลป หรือศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นการเรียนการสอน โดยการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เช่น MOU ด้วยนั้น เพราะอยู่ในกระบวนการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะเป็นการศึกษาหลักสูตรอุดมศึกษา จบแล้วรับปริญญาของราชภัฏอุดรดิตถ์ ภายในหนึ่งปีนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไปข้างหน้าอีกไม่น้อย ซึ่งมาจากความร่วมมือและเป็นความต้องการของคนแพร่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สามารถต่อยอดด้วยการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของพื้นที่ตนเองขยายและต่อยอดไปได้อีกมากมาย โดยแต่ละจังหวัดสามารถทำได้อย่างแน่นอน

“ศุภาลัย” แยกทีมพนักงานหัวใจสีเขียว ‘สร้างดี’ ปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่ป่าชุมชนโคราชต่อเนื่องปีที่ 2

© วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566



บมจ.ศุภาลัย ชวนผู้บริหารและพนักงานสายกรีนกว่า 100 ชีวิต เดินหน้าสร้างดีคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน บ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยการปลูกต้นไม้หนานาพันธุ์ รวมถึงตั้งแต่ ปี 2565 - 2566 มากถึง 4,000 ต้น บนพื้นที่ป่าจำนวน 20 ไร่ ตู๊ดซับการปล่อยคาร์บอนสนับสนุน เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ชุมชน

นายไตรเตชะ ตั้งมิตรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่คำนึงถึงธรรมาภิบาล การเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG มายาวนานถึง 34 ปี อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับการสร้างโครงการที่อยู่อาศัย และพร้อมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยการส่งเสริมงานความยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ศุภาลัยจึงจับมือร่วมกับพันธมิตรจากโครงการ Care The Wild ทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรม “Supalai Grow Green” ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ผืนป่า ณ ชุมชนโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มเติมอีก 10 ไร่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ ศุภาลัย สนับสนุนการปลูกเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมามีจำนวน 10 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 20 ไร่ โดยในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ชวนผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกว่า 150 คน ปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ 10 ไร่บริเวณข้างเคียงแปลงปลูกเดิม จำนวน 2,000 ต้น ทำให้บนพื้นที่ 20 ไร่ที่สนับสนุน

สะกิดล้านนา : 21 มิถุนายน 2566

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566, 06.00 น.

“ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย” “สุภาพรพรหม หมั่นเจริญ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 โอกาสนี้ “วัลลภ ไม้จำปา” ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย “สุรินทร์ รุดเครือ” ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา “ชนิษฐา เครือจักร์” นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวสามารถผ่านการเข้ารอบระดับประเทศ ระดับเพชร และยอดเพชรประจำปี 2566 จำนวน 3 แห่ง คือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE เชียงราย (รักษามาตรฐานเป็นระดับเพชร ปีที่ 3) ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6) ระดับชุมชน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมมุนศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตัวแทนระดับเพชร ปีที่ 6)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำโดย “วิศิษฐ์ อริยะ” ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ แจกต้นกล้าฟรี! โดยพันธุ์กล้าไม้ที่แจก อาทิ เหลืองเชียงราย, มะขามป้อม, มะขาม, และต้นลูกหว้า โดยได้เริ่มแจกตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ไปจนกว่าจะหมด บริเวณชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ทั้งนี้ การแจกต้นกล้านั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี เซ็นทรัลพัฒนา และเตือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้าทั่วประเทศกว่า 43,000 กล้า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป



📍 สราวุธ คำฟูบุตร 📅 21 มิถุนายน, 2023

เชียงราย

บุคคลไม่ทราบ เข้าแผ้วถางป่าชุมชนห้วยห้อม เชียงใหม่ ชาวบ้านห้วยแก้วแอบไปออกสิทธิ์

เชียงราย-รุกแผ้วถางป่าหวังหุบที่ดินป่าชุมชน ยินหนังสือไป 1 ปีก็เงียบ ชาวบ้านสุดทนร้องสื่อช่วยเป็นปากเป็นเสียง

วันที่ 20 มิ.ย.2566 ชาวบ้านรักผืนป่าห้วยห้อม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมตัวกันลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตป่าร่วมกับศูนย์ควบคุมไฟฟ้าเชียงแสน จากกรณีที่ถูกนายทุนรุกผืนป่าชุมชน พบมีร่องรอยการเผาป่า และทำแนวเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับชาวบ้านกว่า 30 คน พบว่าป่าห้วยห้อม มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,167-3-92 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้มานานพันธุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีขนาดสัตว์กลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งป่าดังกล่าวมีเขตพื้นที่อาณาเขตร่วมกันหลายหมู่บ้าน ของพื้นที่เชียงแสน ซึ่งมีบางส่วนทำป่าที่เป็นปารกทึบ ได้พบร่องรอยการแผ้วถางป่ารุกเข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยห้อม ซึ่งของคณะกรรมการดูแลรักษาป่าห้วยห้อมร่วมกับชาวบ้าน เคยทำหนังสือส่งไปสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ให้เข้ามาสำรวจร่วม พบว่าจุดที่ถูก



นายทุนรุกแผ้วถางป่าอยู่ในพื้นที่เขตป่าชุมชนบ้านห้วยห้อม ทาง จนท.จึงได้ทำหนังสือส่งไปยัง สำนักงานที่ดิน เชียงราย สาขาเชียงแสน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 เพื่อขอให้ทางที่ดินชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าว ว่าเป็นพื้นที่มีเอกสาร สิทธิซับซ้อนหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ ที่ดินสาขาเชียงแสน ยังไม่ได้ส่งหนังสือตอบรับให้กับทาง สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย แต่อย่างไร

ด้านนายชาติชาย ทาลังกา หนึ่งในคณะกรรมการที่ดูแลป่ากล่าวว่า ป่าห้วยห้อมน่าเป็นห่วงมีการรุก เอาผืนป่าอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานว่า มีนายทุนฝั่งลาว จะมีก้วานซื้อที่ดินจำนวน 2000 ไร่ ซึ่งหากชาวบ้าน ไม่ออกมาปกป้องป่าห้วยห้อม ไม่นานอาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ บริเวณที่มีการแผ้วถาง ไปขาย ให้นายทุนต่อ จึงได้ออกมาเรียกร้องปกป้อง ป่าห้วยห้อม เพื่อไว้ให้ลูกหลานศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และล่าสุด นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์มีศรี หัวหน้าที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงแสน หลังได้รับข้อมูล ไม่ได้นั่งนอนใจ สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปักหมุดตรวจสอบพิกัด และรอผลสรุปอีกครั้ง